

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖:๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๘ A ชั้น ๑๘

อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

- ๑) รับทราบการลาออกจากตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์)
- ๒) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยให้แก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ ๙ มติที่ประชุม จากเดิม “ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร หากเห็นว่าการดำเนินการชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงเสนอให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ต่อไป” เป็น “ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ว่าถูกต้องตามที่มีการบันทึกในรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ หากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ต่อไป รวมทั้งให้ตรวจสอบว่าในการประชุมครั้งดังกล่าว มีเรื่องใดที่ขัดแย้งกับแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาหรือไม่ โดยในเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ อาจมีมติไม่รับรอง และอาจนำกลับมาพิจารณาใหม่ได้”
- ๓) ที่ประชุมมีมติปัญหาเรื่องการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
 ๑. มอบหมายให้อธิการบดี ตรวจสอบและรายงานกรณีเรื่องจำนวนเล่มวิทยานิพนธ์ ที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อการศึกษาในห้องสมุดมหาวิทยาลัย มีจำนวนไม่สอดคล้องกับจำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการอนุมัติปริญญา ต่อคณะกรรมการฯ โดยด่วน โดยหากตรวจสอบแล้วพบว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษารายใดไม่ส่งเล่มให้ครบถ้วนตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการจะมีมติเพิกถอนการอนุมัติปริญญาบัตรในลำดับต่อไป
 ๒. มอบหมายให้อธิการบดีตรวจสอบอาจารย์ประจำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าแต่ละหลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการ

การอุดมศึกษากำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการฯ ในการประชุมคราวถัดไป โดยให้จัดทำรายงานตามรูปแบบเอกสารที่ประธานกรรมการได้จัดส่งให้อธิการบดี

๓. มอบหมายให้อธิการบดีตรวจสอบภาระงานของแต่ละคณะ หรือส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ว่ามีภาระงานซ้ำซ้อน หรือมีภาระงานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จ ให้อธิการบดีรายงานต่อคณะกรรมการฯ พร้อมความเห็นว่ามีสมควรรวมหรือยุบเลิกคณะ หรือส่วนงานใดหรือไม่
อย่างไร ✓
A

จัดทำโดย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย